



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2553

### กรม.เคาะระบายข้าวจีทูจี-ขายเอกชนส่งออก

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรม.วันที่ 18 พ.ค. อนุมัติหลักการให้นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองประธาน คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ในรูปแบบรัฐต่อรัฐ และจำหน่าย ให้กับเอกชนเพื่อส่งออก ในราคา ปริมาณ และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยต้องเสนอให้ที่ประชุม กขช. ให้ความเห็นชอบก่อนการระบาย

แนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในรูปแบบรัฐต่อรัฐ จะดำเนินการในราคามิตรภาพและ ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระบายไปตลาดต่างประเทศ ที่นอกเหนือจากตลาดปกติของผู้ส่งออกข้าว เพื่อไม่ให้มี ผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการค้าข้าว หรือให้แรงจูงใจผู้ส่งออกเร่งหาตลาดใหม่ และขายข้าวส่งออกใน ราคาที่สูงขึ้น ที่สำคัญต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้วงการค้าข้าวเกิดความปั่นป่วน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีข้าวสารอยู่ในสต็อกจำนวน 5 ล้านตัน โดยนางพรทิวาได้เสนอให้ กรม.อนุมัติหลักการให้ระบายข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐครั้งละไม่เกิน 3 แสนตัน และจำหน่ายให้เอกชนเพื่อส่งออก ครั้งละไม่เกิน 1 แสนตัน แต่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เห็นว่าไม่ควรกำหนดปริมาณข้าวที่จะระบาย เอาไว้ แต่ก่อนที่จะมีการระบาย จะต้องเสนอ กขช.เห็นชอบก่อน

นายวัชระ กล่าวว่ กรม.ยังอนุมัติงบจำนวน 436.8 ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) นำไปชดเชยรายได้ให้เกษตรกรชาวนา ที่ขาดทุนจากการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ช่วง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-25 เม.ย.2553 ซึ่งมีการใช้สิทธิ 1.921 ล้านตัน โดยชดเชยผลขาดทุนข้าวเจ้า 5% จำนวน 390 ล้านบาท และข้าวปทุมธานี จำนวน 46 ล้านบาท

กรม.ยังเห็นชอบโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก โดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกให้ครอบคลุมพื้นที่ชาวนาปริมณฑล พร้อมกับให้สิทธิ โรงสีที่เข้าร่วมที่รับซื้อข้าวเปลือก ตั้งแต่ 1,000 ตันขึ้นไป ให้สีแปรสภาพข้าวเป็นข้าวสารในอัตรา 30% โดยให้ค่า สีแปรสภาพตันละ 500 บาท ขณะเดียวกันยังเห็นชอบให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซื้อข้าวเปลือกนาปีฤดูใหม่ เพื่อสีแปรสภาพเป็นข้าวสารแล้ว นำมาแลกกับข้าวสารเก่าในสต็อกของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการค้าข้าวต้องซื้อ ข้าวเปลือกราคาอ้างอิงบวกเพิ่มอีก 300 บาท

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 13 ล้านบาทให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไปใช้ดำเนินการโครงการเพิ่มรายได้และหาช่องทางจำหน่ายข้าวให้ เกษตรกรระดับตำบล ซึ่งจะนำไปใช้สร้างโรงสีให้เกษตรกรได้กักเก็บข้าวไว้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

### พรทิวา ปรับแผนการตลาดข้าวเน้นพรีเมียม

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ ปรับแผนการทำตลาดข้าวไทยใหม่ โดยเฉพาะตลาดที่บริโภคข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งจะต้องผลักดันให้ผู้บริโภคที่

เป็นลูกค้าชาวไทย มีความเชื่อมั่นในการบริโภคข้าวไทย ในฐานะที่เป็นข้าวคุณภาพชั้นดีเลิศ (พรีเมียม เกรด) ไม่ มีคู่แข่งรายอื่นผลิตได้ เพื่อรักษาตลาดข้าวหอมมะลิไทยให้ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง

“ตลาดข้าวหอมมะลิไทย เราต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้าวที่เขบริโภคเป็นข้าวชั้นดีจริงๆ เป็นข้าวที่ไทย ผลิตได้เพียงปีละไม่มาก เพื่อให้มีการเพิ่มยอดการสั่งซื้อต่อไป เพราะขณะนี้ยอมรับว่าตลาดเริ่มนิ่ง ประเทศที่ บริโภคข้าวหอมมะลิไทย อย่างฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหรัฐ ยุโรป สั่งซื้อทรงตัว และคู่แข่งอย่าง เวียดนาม เริ่มมีการพัฒนาข้าวหอมมะลิขึ้นมาขายถูกกว่าไทยมาก” นางพรทิวา กล่าว

ทั้งนี้การปรับแผนจะเน้นเจาะตลาดลูกค้าระดับบนนอกจากข้าวหอมมะลิแล้ว จะเพิ่มข้าวพรีเมียมเกรด ชนิดอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค เช่น ข้าวหอมมะลินทรีย์ และข้าวที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) เช่น ข้าวสังข์หยด ข้าวเจ๊กเชยเส้าให้ ข้าวกาบดำ ข้าวขาวกอเตียว ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหลืองประทิว ถือเป็นข้าวชนิดพิเศษที่แต่ละปีผลิตได้ไม่มาก แต่สามารถใช้เป็นจุดแข็งในการเจาะตลาดผู้บริโภคระดับบนได้

ทั้งนี้ สำหรับข้าวหอมมะลินทรีย์ ขณะนี้ตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรป สหรัฐ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพราะตื่นตัวกับกระแสสุขภาพและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ขณะที่ข้าว วจีไอ เป็นข้าวชนิดพิเศษของไทย ปลูกได้จำนวนจำกัด และมีเฉพาะแค่บางพื้นที่ ผลิตได้ปีละไม่มาก หาก นำมาใช้เป็นจุดแข็ง และขายกลุ่มลูกค้าตลาดบน เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเพิ่มโอกาสให้กับชาวไทย

“ข้าวไทยถูกเวียดนามตีตลาด โดยใช้ราคาเป็นข้อได้เปรียบ ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของไทยลดลง อย่าง ตลาดสิงคโปร์ เดิมไทยครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมด แต่ขณะนี้เวียดนามเริ่มเข้ามา โดยเฉพาะตลาดข้าว ระดับล่าง เราต้องปรับโครงสร้างการผลิตข้าวของไทยทั้งระบบ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้แข่งกับเวียดนาม ได้”

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## คณะกก.นโยบายข้าวอนุมัติ โครงการข้าวใหม่แลกข้าวเก่า

นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงกำลังอยู่ระหว่างการร่างรายละเอียด มาตรการให้โรงสี นำเข้าใหม่มาแลกกับข้าวเก่าตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบใน หลักการไปแล้ว เพื่อเสนอให้นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาก่อนจะออกเป็น ประกาศรับสมัครโรงสีข้าวต่อไป หากมาตรการนี้สำเร็จจะทำให้โรงสีเข้ามาช่วยซื้อข้าวเปลือกในท้องตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวในตลาดปรับอีก จากขณะนี้ที่ราคาข้าวเปลือกปรับขึ้นเฉลี่ยตันละ 600-700 บาท หรือสูงขึ้น 8,000 บาทแล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า ในร่างหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ตามแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำปี 2553 ได้กำหนดให้ อคส./อ.ต.ก.จะต้องออกประกาศรับสมัคร โรงสีที่เข้าร่วมโครงการ แลกข้าวขภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกประกาศ เนื่องจากอาจจะต้องมีการปรับเงื่อนไข จากเบื้องต้นกำหนดให้พื้นที่คลังสินค้าข้าวทั้ง 2 จะต้องอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงกัน แต่ไม่ระบุว่าจะใช้ข้าวในคลังจากจังหวัดใด โดยโรงสีที่มีคุณสมบัติตามประกาศให้ยื่นความจำนง ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 และมอบอำนาจให้ อคส./อ.ต.ก.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้โรงสีรายใดได้ รวมถึง จัดสรรปริมาณและชนิดข้าวที่จะแลก ส่วนกรณีที่มีโรงสีสนใจแลกข้าวในคลังใดซ้ำกันมากกว่า 1 ราย ให้พิจารณา เลือกผู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นผู้ได้ไป พร้อมทั้งกำหนดให้จัดหาบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว (เซอร์เวเยอร์) โดยมอบให้คณะอนุกรรมการข้าวระดับจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบสต็อกโรงสีก่อนรับซื้อ

โดยโรงสีที่เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อข้าวเปลือกเจ้านาปรังปี 2553 สีแปรสภาพเป็นข้าวสาร 5% จาก เกษตรกรในราคาสูงกว่าราคาตลาดอ้างอิงในแต่ละช่วงตันละ 300 บาท ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2553 และที่สำคัญจะต้องซื้อปริมาณไม่เกินผลผลิตต่อไร่ระดับจังหวัดที่ กรม.กำหนด หรือข้าวที่เพิ่มคุณค่าด้วยพื้นที่ เพาะปลูกตามใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและบวกเพิ่มได้ไม่เกิน 10% คำนวณจากข้าวที่มีความชื้นไม่เกิน

10% โดยโรงสีจะต้องเตรียมหลักฐานประกอบการรับซื้อจากเกษตรกร แนบสำเนาบัตรประชาชน ต้นฉบับ ใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าโรงสีต้องรับมอบข้าวที่แลกได้ภายใน 7 วัน และต้อง รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทุกอย่าง อาทิ ค่าเช่าคลัง ค่าประกันภัย

ด้านนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบประมาณ จำนวน 436.8 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรจำนวน 200,000 รายทั่วประเทศที่ขาดทุนจากการเข้าร่วม โครงการประกันรายได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-25 เมษายน เพราะไม่สามารถขายข้าวได้ถึงตันละ 10,000 บาท ตามเป้าหมายของรัฐบาล เนื่องจากการกำหนดสูตรราคาอ้างอิงเพื่อชดเชยราคาข้าวให้กับเกษตรกรในช่วง นั้นต่ำกว่าราคาตลาดมาก เพราะนำข้อมูลราคาย้อนหลังที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์มาคำนวณ ส่งผลให้ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเพราะขายข้าวได้ในราคาต่ำมาก

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

## **เพิ่ม‘หอมมะลิ’อีก 4 แสนไร่ เร่งสร้างชาวนารับมืออาชีพค้า**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของ กระทรวงเกษตรฯ ในโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 ซึ่งได้เริ่ม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ไปจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในปี 2556 โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการตลาดที่จะเป็นการ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จำนวน 1.27 ล้านไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 87,400 ครัวเรือน และ เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิจาก 250 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 470 กิโลกรัมต่อไร่หลังสิ้นสุดโครงการ ภายใต้งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8,230 ล้านบาทนั้น

ขณะนี้คณะอนุกรรมการบริหาร โครงการฯ ได้มีมติเห็นชอบขยายขอบเขตเป้าหมายการผลิตข้าวหอม มะลินิทรีย์ในโครงการเพิ่มเติมอีก 4 แสนไร่ ใน 5 จังหวัดเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด โดยประมาณการผลิต รวม ตลอดจนระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมดจำนวน 2 แสนตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังจะให้การสนับสนุนเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิในโครงการดังกล่าว ให้ สามารถผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล ตลาดต่างประเทศยอมรับ และสามารถมียอดส่งออกได้สูงกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไปในมาตรฐาน GAP ถึง 2 เท่า ซึ่งจะส่งผลทำให้เกษตรกรในทุ่ง กุลาร้องไห้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 700 ล้านบาท และหากคิดเป็นมูลค่าข้าวหอมมะลินิทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้ใน พื้นที่เป้าหมาย 4 แสนไร่ จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ เตรียมจัดสรรงบประมาณจำนวน 131 ล้านบาท ในการจัดทำ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดตลาดข้าว ภายใต้อกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) รวมทั้งสิ้น 3 ปี หรือตั้งแต่เดือนเมษายน 2553-เมษายน ปี 2555 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของชาวนา และองค์กรชาวนาให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับประเทศ คู่แข่งทางการค้าได้ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม โดยมีกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และจะ ทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนา การผลิตข้าวและ ชาวนาอย่างครบวงจร

นายธีระ กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการผลิตข้าว โดยพัฒนา ศูนย์ข้าวชุมชนหลัก จำนวน 5 ศูนย์ และศูนย์ข้าวชุมชนทั่วไปจำนวน 50 ศูนย์รวม 55 ศูนย์ ในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง นครสวรรค์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุตรธานี พร้อมได้จัดทำหมู่บ้านต้นแบบ เพื่อลด

ต้นทุนการปลูกข้าวในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ อำนาจเจริญ นครสวรรค์ อ่างทอง และ นครศรีธรรมราช และในระยะยาวจะขยายผลทั่วประเทศให้มีศูนย์ข้าวชุมชนหลัก อำเภอละ 1 ศูนย์ นอกจากนี้ จะ จัดทำระบบพยากรณ์เตือนภัยจากปัญหาศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดย กำหนดให้ศูนย์ข้าวชุมชน เป็นเครือข่ายที่สามารถพยากรณ์เตือนภัยได้อย่างแม่นยำ โดยใช้สมาร์ตฟาร์มเมอร์ หรือชาวนาชั้นนำเป็นผู้ดำเนินการ

[ที่มา สยามธุรกิจ](#)

## จุดข้าวปลอมปนขายนอก “พรทิวา” หวังไม่ติดสั่งคุมเข้มมาตรการหอมมะลิส่งออก

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้า ต่างประเทศ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิส่งออก โดยเฉพาะการใช้เครื่องหมาย รับรอง เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด และทำให้ขาดความมั่นใจในการบริโภคข้าวไทย โดยมอบหมายให้สำนักงาน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับสำนักอื่นในสหรัฐ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวหอม มะลิไทยแก่ชาวอเมริกัน ชาวเอเชีย หรือกลุ่มฮิสแปนิก (เชื้อสายสเปน) มาบริโภคข้าวไทยมากขึ้น พร้อมทั้ง ร่วมมือกับร้านอาหารไทย และร้านอาหารเอเชียประชาสัมพันธ์ และเน้นให้หันมาใช้ข้าวหอมมะลิไทยเพิ่ม

นายวิชัย ชลาลัยวัลย์ รองประธานบริษัท วาลีนีฟู้ด คอปเปอร์เรชั่น ผู้นำเข้าอาหารไทยรายใหญ่ใน นิวยอร์ก สหรัฐ กล่าวว่า ขณะนี้ ข้าวหอมมะลิไทยกำลังประสบปัญหาการขายในตลาดอเมริกาอย่างหนัก เพราะมี การนำข้าวไทยที่ไม่ได้คุณภาพมาปลอมปนบรรจุถุง และอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิไทยแท้ วางจำหน่ายทั่วนิวยอร์ก นอกจากนี้ ยังมีลอกเลียนแบบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยมาใช้กับข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ ไทย ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่ได้ข้าวหอมมะลิไทยแท้ และต่อไปเกรงว่าหากรัฐไม่ควบคุม จนมีการขายมากขึ้น จะ ทำลายชื่อเสียง และความนิยมในข้าวหอมมะลิไทยได้

ทั้งนี้ ต้องการให้ภาครัฐ และกระทรวงพาณิชย์ติดตามแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด เพราะการปลอมปนข้าว เป็นปัญหาใหญ่ ที่กระทบต่อตลาดข้าวในอเมริกา และยังแอบอ้างนำเครื่องหมายข้าวรับรองมาใช้อีก ซึ่งมีการ ลักลอบปลอมปนตั้งแต่บรรจุถุงในเมืองไทย บางรายใช้ข้าวหอมปทุมทั้งหมด บางรายนำข้าวชนิดอื่นมาผสม กับข้าวหอมมะลิไทยด้วย เพื่อให้ต้นทุนข้าวถูกลง และสามารถแข่งขันด้านราคากับเวียดนามได้ แต่ผลเสียก็จะ ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียภาพลักษณ์ และผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น

นายวิชัย กล่าวว่า ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของไทยยังถูกคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม เข้ามาแย่งส่วนแบ่ง การตลาดไปมาก เพราะข้าวหอมเวียดนามราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทยไม่ต่ำกว่าถุงละ 10-20% เนื่องจากข้าว หอมมะลิไทยแพงกว่าข้าวหอมเวียดนามถึงตันละ 400-500 เหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ข้าวหอมมะลิไทยแข่งขันได้ ยาก แม้จะมีคุณภาพดีกว่า ส่งผลให้ผู้บริโภคบางกลุ่มหันไปบริโภคข้าวหอมเวียดนามแทน สำหรับข้าวแจ๊สแมน ที่สหรัฐพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแข่งกับข้าวหอมมะลิไทย คาดว่า ในเร็วๆ นี้ จะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่ง คาดว่า จะเป็นคู่แข่งของข้าวหอมมะลิไทย เพราะมีคุณภาพคล้ายคลึงกัน ที่สำคัญมีราคาถูกกว่าถึง 50% จึง ต้องการให้ภาครัฐแก้ปัญหาการปลอมปน รวมถึงประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ชาวอเมริกันรู้จักข้าวหอมมะลิไทย ดียิ่งขึ้น

[ที่มา บ้านเมือง](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าว ในช่วงวันที่ 1-14 พ.ค. 2553 มีจำนวน 304,999 ตัน มูลค่า 135.676 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 280,827 ตัน มูลค่า 117.623 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกข้าวในช่วง

วันที่ 1 ม.ค. – 14 พ.ค. 2553 มีจำนวน 2,282,143 ตัน มูลค่า 1.059 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออก 2,576,435 ตัน มูลค่า 1.052 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สมาคมอาหารระบุว่า เวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าว (ซึ่งบางส่วนได้ส่งมอบแล้ว) เมื่อสิ้นเดือน เม.ย. ไปแล้วประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 13%

นาย Truong Thanh Phong นายกสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม ระบุว่า ขณะนี้เวียดนามสามารถครองตลาดส่งออกข้าวขาวไว้ได้ และเห็นว่าควรจะเน้นในตลาดนี้ ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ควรที่จะไปแข่งกับประเทศไทยในตลาดข้าวหอม เพราะเวียดนามยังไม่สามารถที่จะแข่งกับไทยได้

ในขณะที่ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามถือว่าต่ำที่สุดในโลกรองลงมาจากราคาข้าวของพม่า อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าราคาข้าวของเวียดนามจะปรับตัวสูงขึ้นในไม่ช้านี้ พร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าราคาข้าวของเวียดนามจะมีช่วงห่างกับข้าวไทยประมาณ 160 เหรียญสหรัฐไปจนถึงสิ้นปีนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงพาณิชย์ของอินเดีย (The Indian commerce ministry) ได้ผ่อนคลามาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิบบางส่วนแล้ว โดยการอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวชนิดนี้ (non-basmati rice / parboiled) จำนวน 100,000 ตัน ไปยังประเทศบังคลาเทศได้ โดยก่อนหน้านี้ไม่นาน รัฐบาลก็ได้อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวสารีจำนวน 400,000 ตัน ไปยังบังคลาเทศด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานในกำกับของรัฐบาลได้แก่ Minerals and Metal Trading Corporation Limited (MMTCL), State Trading Corporation Limited (STCL) และ Project, Equipment and Commodity Limited (PECL) เป็นผู้ดำเนินการส่งออก โดยที่ STCL จะส่งออกข้าวจำนวน 50,000 ตัน ในขณะที่ MMTCL และ PECL จะส่งออกข้าวรายละจำนวน 25,000 ตัน

ทางการอินเดีย คาดการณ์ว่า ในปีการผลิต 2009/10 นี้ จะมีผลผลิตข้าวรวม 89.31 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีการผลิต 2008/09 ซึ่งมีจำนวน 99.18 ล้านตัน ทั้งนี้จำแนกเป็นผลผลิตในฤดูการผลิตหลัก หรือ Kharif (ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเมื่อปีที่ผ่านมา) จำนวน 74.78 ล้านตัน และผลผลิตในฤดูการผลิตรอง หรือ Rabi จำนวน 14.53 ล้านตัน

สำหรับสต็อกธัญพืชนั้น ณ วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมามีจำนวน 26.225 ล้านตัน ส่วนข้าวสารีมีจำนวน 33.713 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า ในปีงบประมาณนี้ นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 มาจนถึงวันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมามีรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 28.05 ล้านตัน ลดลงจากจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่จัดหาได้ 29.04 ล้านตัน ประมาณ 3.4% เนื่องจากในช่วงฤดูการผลิตหลัก หรือ kharif crop เมื่อปลายปีที่ผ่านมาอินเดียเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญ จึงทำให้ผลผลิตข้าวมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตามทางการคาดว่าในปีงบประมาณนี้จะจัดหาข้าวได้ประมาณ 30 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ปากีสถาน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (The Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ระบุว่า การส่งออกข้าวในปีงบประมาณปัจจุบันซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. นี้จะมีจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ถึง 4.1 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึง 37% ในขณะที่มูลค่าส่งออกจะมากถึง 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

ศูนย์ข้อมูลน้ำมันและธัญพืชแห่งชาติของจีน (CNGOIC) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ในปีการผลิต 2552/2553 อาจพุ่งสูงขึ้น 3.9 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยคาดว่าจะมีจำนวนถึง 196.4 ล้านตัน สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น คาดว่าจะมีจำนวน 600,000 ตัน ส่วนอัตราการบริโภคข้าวในประเทศอาจอยู่ที่ 181.19 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปีการผลิต 2551/2552

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนจะเร่งสนับสนุนการผลิตข้าวพันธุ์ "Super rice" และคาดว่าจะมีการปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าวบนพื้นที่ประมาณ 41.69 ล้านไร่ในปีนี้ ทั้งนี้ ข้าว super rice ซึ่งให้ผลผลิตสูงจะช่วยให้ผลผลิตข้าวของจีนปรับตัวสูงขึ้น และจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าจีนมีข้าวบริโภคเพียงพอภายในประเทศ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงเกษตร (The Department of Agriculture) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของประเทศในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ อาจจะมีจำนวนลดลงกว่าที่คาดหมายไว้ถึง 902,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีจำนวนผลผลิตประมาณ 9.994 ล้านตัน ลดลง 8.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.896 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ El Nino

ทั้งนี้ วงการค้าคาดว่า จากการที่ผลผลิตของฟิลิปปินส์มีจำนวนลดลง ซึ่งส่งผลให้อุปทานข้าวในประเทศมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วยนั้น อาจจะทำให้ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องจัดหาข้าวจากต่างประเทศประมาณ 150,000-200,000 ตัน ในช่วงเดือน ก.ย. ศกนี้ เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวของประเทศ

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อุรุกวัย

สำนักงานสถิติ กระทรวงเกษตรอุรุกวัย (Uruguay's Ministry of Agriculture Statistics Office) รายงานว่า ผลผลิตข้าวของประเทศในปี 2010 นี้คาดว่าจะมีจำนวน 1.15 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1 ล้านไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,135 ก.ก. ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นี้ลดลงจากค่าเฉลี่ยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 1,280 ก.ก. ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อช่วงปลายที่แล้วเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจึงทำให้การเพาะปลูกล่าช้าไปประมาณ 18%ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)